

NHỮNG Ý KIẾN TÂM HUỆYẾT CỦA CỬ TRI GỬI TỚI KỶ HỌP THỨ SÁU, HĐND TỈNH KHÓA XVII

Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/7/2023. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh. Cử tri trong tỉnh rất quan tâm, gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị và kỳ vọng vào kỳ họp.

Ông Bùi Văn Bình, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình)



Sau khi cử tri kiến nghị, đại biểu HĐND tỉnh chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp hàng năm tăng nhanh, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện các giao dịch thế chấp tài sản để vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chuyển nhượng, mua bán hợp pháp tài sản. Song, cá biệt có địa phương, có khu đô thị việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, đơn cử như khu 2, khu đô thị 379 phường Quang Trung đã 10 năm nay hơn 100 hộ dân sinh sống ở đây chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chúng tôi đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để sớm cấp quyền sử dụng đất cho người dân.

Ông Phạm Văn Trắc, xã Độc Lập (Hưng Hà)



Với các cơ chế, chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh, chương trình nước sạch nông thôn được triển khai giúp người dân nông thôn được sử dụng nước sạch nhiều năm nay. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu nước sạch cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, cá biệt có nơi cuối nguồn như ở xã Độc Lập chúng tôi thiếu nước liên tục hàng tuần đến cả tháng, người dân phải dùng nước ao, nước sông không bảo đảm để sinh hoạt. Thêm vào đó, một số nhà máy cung cấp nước sạch chất lượng chưa bảo đảm khiến người dân lo lắng. Tôi đề nghị HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc cung cấp nước sạch của các nhà máy, từ đó có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, xã Hồng Thái (Kiến Xương)



Những năm qua, để tạo điều kiện cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ về xi măng, nước sạch nông thôn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp... Vì thế, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Xây dựng nông thôn mới là chương trình có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy, ngay sau về đích nông thôn mới, các địa phương bắt tay ngay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay toàn tỉnh đã có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, con số này còn thấp vì nhiều xã thiếu nguồn lực để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và thực hiện các tiêu chí khó. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh trình về ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Chúng tôi mong HĐND tỉnh sớm ban hành nghị quyết, UBND tỉnh tổ chức triển khai hỗ trợ để các xã khó khăn có điều kiện thực hiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đề ra.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Dấu ấn công an chính quy về xã

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Đề án số 03/ĐA-UBND về điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Sau hơn 3 năm thực hiện Đề án, lực lượng công an xã đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân làm chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Ghi dấu những chiến công từ cơ sở

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy xã Nam Hưng (Tiền Hải) đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở và Công an huyện nhiều giải pháp bảo đảm ANTT, do đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nam Hưng trở thành một trong những điểm sáng về ANTT trên tuyến biên giới biển, khẳng định được hiệu quả mô hình công an xã chính quy, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Thiếu tá Trần Đức Thiện, Trưởng Công an xã Nam Hưng cho biết: Sau hơn 3 năm về địa phương, lực lượng công an xã đã khẳng định vai trò nền tảng, tích cực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Công an xã đã tiếp nhận 34 nguồn tin có giá trị từ nhân dân, giúp giải quyết nhiều nội dung quan trọng về bảo vệ an ninh chính trị, chủ động phát hiện, điều tra làm rõ 12 vụ việc về ANTT. Thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 06, địa phương đã hoàn thành cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện vượt thời gian quy định. Trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Công an xã tích cực phối hợp, thành lập 5 mô hình tự quản tại 3 thôn, vận động xã hội hóa xây dựng hệ thống camera an ninh với 34 điểm trị giá 216 triệu đồng, xây dựng mô hình "Tổ tự quản tôn giáo đoàn kết bảo đảm ANTT" giữa tín đồ đang sinh hoạt tôn giáo dân tộc chùa Long Hưng và giáo xứ Lộc Trung. Đây là mô hình lần đầu tiên được xây dựng trên địa bàn huyện, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Sau khi được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh



Trụ sở Công an xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) đang được khẩn trương thi công.

công an xã, cán bộ, chiến sĩ giá trị 216 triệu đồng, xây dựng mô hình "Tổ tự quản tôn giáo đoàn kết bảo đảm ANTT" giữa tín đồ đang sinh hoạt tôn giáo dân tộc chùa Long Hưng và giáo xứ Lộc Trung. Đây là mô hình lần đầu tiên được xây dựng trên địa bàn huyện, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Sau khi được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh

công an xã, cán bộ, chiến sĩ giá trị 216 triệu đồng, xây dựng mô hình "Tổ tự quản tôn giáo đoàn kết bảo đảm ANTT" giữa tín đồ đang sinh hoạt tôn giáo dân tộc chùa Long Hưng và giáo xứ Lộc Trung. Đây là mô hình lần đầu tiên được xây dựng trên địa bàn huyện, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao. Sau khi được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh

nhận nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy xã Nam Hưng (Tiền Hải) đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở và Công an huyện nhiều giải pháp bảo đảm ANTT, do đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Nam Hưng trở thành một trong những điểm sáng về ANTT trên tuyến biên giới biển, khẳng định được hiệu quả mô hình công an xã chính quy, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh



Thái Bình là một trong những địa phương đi đầu trong việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đồng thời tạo điều kiện đầu tư đồng bộ các nguồn lực để lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, vai trò của lực lượng công an xã để lại dấu ấn đậm nét trong việc đưa Thái Bình hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Bộ Công an trong nỗ lực cải cách hành chính, thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng và thực hiện Đề án 06 trên địa bàn.

Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện Tiền Hải



Lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Các chỉ số về an toàn, an ninh tại các xã đều có chuyển biến tích cực; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm rõ rệt, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ông Nguyễn Trung Liên, thôn Nam Lâu, xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương



Thanh Tân tuy là xã có địa bàn rộng, nhiều đầu mối giao thông, đông dân cư song khi lực lượng công an chính quy về cơ sở, tình hình ANTT trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đồng chí công an luôn nêu cao tính gương mẫu, giữ đúng lễ tiết, tác phong người cán bộ, đảng viên, luôn đóng hành cùng người dân và chính quyền kịp thời giải quyết các vụ việc về ANTT ngay từ cơ sở, được nhân dân rất tin yêu và đồng tình ủng hộ, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao.

Những đứa trẻ trên hành trình chông chênh

Đứa trẻ nào cũng khát khao được cha mẹ yêu thương, quan tâm, chăm lo từ miếng ăn, giấc ngủ, đồng hành, lắng nghe những chuyện buồn vui... Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn hoặc mong muốn cải thiện kinh tế gia đình, nhiều ông bố, bà mẹ đi xuất khẩu lao động, để con ở nhà nhờ người thân chăm sóc. Những đứa trẻ ấy được chăm lo đầy đủ về vật chất nhưng cũng không tránh khỏi sự hụt hẫng về tinh thần vì phải xa vòng tay của cha mẹ từ rất sớm.



Bà Phạm Thị Loan, xã Song An (Vũ Thư) chăm sóc cháu ngoại chu đáo khi con gái và con rể đi xuất khẩu lao động nhiều năm nay.

6 năm trước, vợ chồng chị Nguyễn Thị Phương, anh Nguyễn Huy Bình, xã Song An (Vũ Thư) cùng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản khi con trai lớn 6 tuổi, con trai út 4 tuổi. Kể từ đó hai cháu được bà ngoại trực tiếp chăm lo, dạy dỗ. Hàng tháng anh chị đều gửi tiền về để bà cháu ở nhà chi tiêu, sinh hoạt, học hành nên các cháu không thiếu thốn, thậm chí được chăm lo tốt hơn về vật chất. Tuy nhiên, những mong muốn đơn giản, nhỏ nhoi đối với một đứa trẻ như hàng ngày được bố mẹ yêu thương, vui đùa, cùng thổi nến ngày sinh nhật... thì cháu không có được trong nhiều năm qua. "Bà rất chiều chuộng, chăm lo cho anh em con nhưng con vẫn thích ở với bố mẹ hơn. Con rất nhớ mẹ. Con chỉ ước mẹ về ở nhà hẳn với con thôi" - cháu Nguyễn Thiện Nhân, con trai út của chị Phương chia sẻ. Còn bà Phạm Thị Loan, mẹ đẻ chị Phương bày tỏ: Các cháu mỗi ngày một lớn, tôi ngày càng già đi, xã hội hiện nay lại nhiều tác động tiêu cực, tôi chỉ chăm sóc các cháu ăn uống được chứ dạy dỗ thì khó lắm. Vì vậy, tôi cũng khuyên vợ chồng con gái thu xếp công việc, sang năm về nhà làm ăn để các cháu được ở gần bố mẹ, thuận tiện việc quản lý, giáo dục. Ở tuổi gần 70, bà Trương Thị Hiền, thôn Kiều Thần, xã Song An đóng vai trò vừa là bố vừa là mẹ của 2 cháu nội bởi con trai và con dâu của bà đều đi xuất



Bà Trương Thị Hiền, thôn Kiều Thần, xã Song An (Vũ Thư) quan tâm việc học của các cháu khi con trai, con dâu đi lao động ở nước ngoài.

khẩu lao động, gửi con ở nhà để bà chăm giúp. Hàng ngày bà Hiền chăm lo cho 2 cháu từng miếng ăn, giấc ngủ, uốn nắn nề nếp chữ, đưa đón các cháu mỗi ngày 4 lượt đến trường, lo lắng lúc cháu nóng sốt... Vất vả thế nhưng bà không quản ngại bởi bà hiểu những thiệt thòi, thiếu thốn tinh cảm của 2 cháu. "Các cháu đang ở độ tuổi mầm non, tiểu học, rất cần vòng tay chăm sóc, vỗ về của bố mẹ, vậy mà phải xa biệt biệt như thế các cháu cũng khát khao, nhớ thương bố mẹ lắm. Dù tôi được chú dạy thì khó lắm. Vì vậy, tôi cũng khuyên vợ chồng con gái thu xếp công việc, sang năm về nhà làm ăn để các cháu được ở gần bố mẹ, thuận tiện việc quản lý, giáo dục. Ở tuổi gần 70, bà Trương Thị Hiền, thôn Kiều Thần, xã Song An đóng vai trò vừa là bố vừa là mẹ của 2 cháu nội bởi con trai và con dâu của bà đều đi xuất

Sau thời gian dài bàn khoăn, cân nhắc, để có thu nhập tốt hơn lo cho gia đình, chị Nguyễn Thị Hằng, tổ dân phố Minh Hòa, thị trấn Vũ Thư quyết định đi xuất khẩu lao động, gửi lại con trai, con gái cho chồng và bố mẹ chồng ở nhà nuôi dạy, chăm sóc. Phải chăng vì phải thiếu thốn tình cảm của 2 cháu, xa mẹ sớm, ở tuổi 13 nhưng cô bé Lâm Bảo Yến, con gái chị Hằng dường như chứng tỏ sự vượt trội so với các bạn. Bảo Yến cho biết: Cháu biết, mẹ vì muốn có điều kiện chăm lo cho chị em cháu nên mới phải đi xuất khẩu lao động. Cháu rất thương và nhớ mẹ. Chị em cháu sẽ cố gắng chăm ngoan, học hành để mẹ yên tâm làm

Đầu tư nguồn lực cho công an xã

Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về công tác tại 241/241 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đến ngày 28/9/2020, Thái Bình đã hoàn thành 100% việc điều động, bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Công an tỉnh đã xây dựng lộ trình cụ thể, tiếp tục rà soát, điều động cán bộ, phân đầu đến hết năm 2023 sẽ bố trí trung bình 6 biên chế công an xã, đến hết năm 2025 bố trí tối thiểu mỗi công an xã, thị trấn có 8 công an chính quy. Cùng với việc hướng tới mục tiêu xây dựng công an xã, thị trấn toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, Công an tỉnh còn tích cực bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật đủ sức giải quyết các vấn đề ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương quan tâm, tạo điều kiện cải tạo, sửa chữa doanh trại và bố trí trụ sở, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho lực lượng công an xã. Đến tháng 6/2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận quy hoạch 241 điểm đất với tổng diện tích 34,39ha để phục vụ xây dựng trụ sở công an xã theo lộ trình của Đề án. Dự kiến hết quý III/2023 sẽ có 26 trụ sở công an xã với tổng mức đầu tư 100,5 tỷ đồng hoàn thành xây dựng và bàn giao để đưa vào hoạt động. 45/55 các loại danh mục, tài sản chuyên dùng thiết yếu với tổng trị giá gần 100 tỷ đồng từ nhiều nguồn ngân sách được trang bị cho lực lượng công an xã, thị trấn, bảo đảm các điều kiện phục vụ sinh hoạt, làm việc, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận 66 xe ô tô tải với tổng trị giá gần 26 tỷ đồng trang bị cho công an xã bảo đảm ANTT tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp. Qua đó thể hiện quyết tâm chính trị từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công an cơ sở, gần dân, sát dân, vững vàng về bản lĩnh, sẵn sàng về nghiệp vụ cùng với những điều kiện công tác thuận lợi nhất để ANTT luôn được giữ vững.

MINH HƯNG

việc, vài năm nữa mẹ sẽ về với chị em cháu". Tuy nhiên, không phải cô bé, cậu bé nào cũng hiểu chuyện như Lâm Bảo Yến. Ở độ tuổi còn khá nhỏ, sự phát triển của những đứa trẻ xa bố mẹ, phụ thuộc khá lớn vào môi trường xung quanh và sự quan tâm, giáo dục tiếp tục của ông bà. Trong khi đó, ông bà thường cao tuổi, khó có thể quản lý chặt chẽ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cháu, nhất là những cháu đang ở độ tuổi dậy thì, tập làm người lớn. Vì thế đã xảy ra không ít trường hợp bố mẹ đi xuất khẩu lao động, gửi con ở nhà nhờ ông bà chăm sóc giúp nhưng không hề hay biết hoặc khi biết đã khá muộn, con đã bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo, nghiện chơi điện tử, hút thuốc lá, bỏ bê việc học hành, thậm chí có trường hợp học mang bầu ở tuổi học sinh... Do không được bố mẹ gần gũi, quản lý, giáo dục, chia sẻ, định hướng mỗi ngày nên chuyện con trẻ đi sai đường ở các gia đình có cả bố và mẹ đi làm ăn xa để xảy ra hơn. Không thể phủ nhận thu nhập từ xuất khẩu lao động khá hấp dẫn và giúp nhiều gia đình nâng cao mức sống. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ chỉ đi trên hành trình tuổi thơ của mình có một lần và hành trình đó sẽ chông chênh biết bao nếu thiếu đi bàn tay vững chắc của cha, cái ôm ấm áp, nụ cười hiền hậu của mẹ.

HÀ PHƯƠNG